

ĐOÀN THAM QUAN TRƯỜNG LA SALLE POUTHUM,
ĐẾN VIẾNG NHÀ THỜ HỒ TRƯ
NƠI CHA TRƯỞNG BỬU DIỆP
ĐƯỢC BỔ NHIỆM
KHI VỪA THỤ PHONG LINH MỤC

CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯỞNG BỬU DIỆP
SẼ ĐƯỢC PHONG CHÂN PHƯỚC



Tin vui cho Giáo hội Công Giáo Việt Nam.

Ngày 25/11, trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ ban hành sắc lệnh liên quan đến tiến trình phong chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, và các sắc lệnh liên quan đến tiến trình phong thánh và chân phước cho năm nhân chứng đức tin khác.

VIẾNG “NHÀ THỜ CHA DIỆP” Ở HỒ TRƯ - PHNOM PENH

Nhân dịp mừng kính ngày Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp được Toà thánh Vatican chuẩn y phong Chân Phước - 25/11/2024, Ban liên lạc xin chia sẻ đến quý Gia Đình La San vài hình ảnh “Nhà Thờ Cha Diệp” tại Campuchia.

Trong những ngày còn lưu lại ở trường La Salle Pouthum & Cộng đoàn La San Đức Tin tại Phnom Penh, qua sự gợi ý của thầy Patrick Vũ Hùng mà đoàn tham quan chúng tôi được frère John Ba (Bề trên CĐ) hướng dẫn đến viếng nhà thờ họ đạo Hồ Trư tại tỉnh Kandal, cách làng Pouthum chừng 15km.

Nhà thờ Hồ Trư có lối kiến trúc theo văn hoá của xứ Chùa Tháp nhưng rất đơn sơ, toạ lạc tại ấp Pho-lâu-thật, xã Tho-mo-ko, huyện Lvia-em, tỉnh Kan-dal. Điểm đặc biệt là nơi đây có dấu tích lịch sử cho người công giáo VN mà người dân địa phương và du khách thường gọi là “Nhà Thờ Cha Diệp” ở Campuchia.

Vào năm 1924, Cha Phanxico Trương Bửu Diệp sau khi hoàn thành khoá tu học Đại chủng viện được thụ phong Linh mục tại Nam Vang, dưới thời Đức Cha Chabaliere người Pháp - Giám mục Giáo phận Phnom Penh, ngài được Bề trên bổ nhiệm về làm Cha phó nhà thờ Hồ Trư này cho đến năm 1927.

Hằng năm, thường vào mùa nắng, có rất nhiều đoàn du khách hành hương từ VN sang đây viếng nhà thờ, tặng quà cho bà con nghèo và các em học sinh. Hiện nay, nhà thờ Hồ Trư chỉ phụng vụ thánh lễ vào ngày thứ Bảy & Chúa nhật mỗi tuần.

Đối diện cổng nhà thờ Hồ Trư là khu đền thờ Cha Diệp được xây dựng trong một khuôn viên nhỏ nằm cạnh bờ sông Mekong, hướng về thành phố Phnom Penh.

Phía bên hông nhà thờ có hai lớp học miễn phí, do các Soeurs Dòng Thừa Sai Thánh Mẫu từ VN sang đây phụ trách dạy cho các cháu học vỡ lòng chuẩn bị vào lớp Một.

Dân cư xung quanh đây đa phần là cộng đồng người VN đã tồn tại từ hai thế kỷ qua, hầu hết là người Công giáo, sinh sống bằng nghề hạ bạc (nghề đánh cá tự do trên sông hồ), làm nông và mua bán nhỏ.



MẶT TRƯỚC NHÀ THỜ HỒ TRƯ & THÁP CHUÔNG



LỄ GIỖ CHA DIỆP TẠI NHÀ THỜ HỒ TRƯ' (2014)



CUNG THÁNH NHÀ THỜ HỒ TRƯ'

TÓM TẮT TIỂU SỬ CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP

Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh ngày 01-01-1897, một tháng sau được Cha Giuse Sớm rửa tội ngày 02-02-1897 tại họ đạo Cồn Phước, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Cha ngài là Micae Trương Văn Đăng. Mẹ ngài là Lucia Lê Thị Thanh. Gia đình sinh sống tại họ đạo Cồn Phước, tỉnh An Giang.

Năm 1904, lúc ngài 7 tuổi thì mẹ mất. Cha ngài dời gia đình lên Battambang bên Campuchia, sinh sống bằng nghề thợ mộc. Tại đây, thân phụ ngài tục huyền với bà Maria Nguyễn thị Phước, sinh năm 1890, quê gốc tại Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang. Kế mẫu đã sinh cho ngài người em gái tên là Trương thị Thìn (1913), vừa qua đời tại Cà Mau.

Năm 1909, cha Phêrô Lê Huỳnh Tiền gửi ngài vào Tiểu chủng viện Cù lao Giêng, xã Tấn Mỹ, Chợ Mới tỉnh An Giang. Học xong Tiểu Chủng Viện, ngài lên Đại Chủng Viện Nam Vang, Campuchia (lúc đó các họ đạo An Giang, Châu Đốc, Hà Tiên trực thuộc giáo phận Pnom Penh, Campuchia).

Năm 1924, sau thời gian tu học, ngài được thụ phong linh mục tại Nam Vang dưới thời Đức Cha Chabalier người Pháp. Lễ vinh quy và mở tay được tổ chức tại nhà người cô ruột là bà Sáu Nhiều, tại họ đạo Cồn Phước (An Giang).

Từ năm 1924-1927, ngài được bề trên bổ nhiệm làm Cha phó họ đạo Hồ Trư, một họ đạo của người Việt sinh sống tại tỉnh Kandal, Campuchia.

Từ năm 1927-1929, ngài về làm giáo sư tại Tiểu Chủng Viện Cù Lao Giêng tỉnh An Giang.

Tháng 03 năm 1930, ngài về trông nom họ đạo Tắc Sậy, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Trong những năm làm cha sở, ngài quan hệ, giúp đỡ, thành lập nhiều họ đạo khác tại các vùng phụ cận như: Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu Sáu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò, Rạch Rắn.



Năm 1945-1946, hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương, chiến tranh loạn lạc, bà con nhân dân di tản. Cha Bê Trê trên địa phận Bạc Liêu là Phêrô Trần Minh Ký và cả các cha người Pháp cũng khuyên ngài lên Bạc Liêu lánh mặt, khi nào tình hình yên ổn thì sẽ trở lại họ đạo Tắc Sậy, nhưng ngài trả lời: “Tôi sống giữa đàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đàn chiên, không đi đâu cả”. Như vậy ngài đã tử vì đạo vào ngày 12 tháng 03 năm 1946, nhằm ngày mùng 09 tháng 02 năm Bính Tuất.

Kính xin ơn với tôi tớ Chúa - Cha Trương Bửu Diệp.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam một vị mục tử nhân hiền là Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, là một Kitô hữu, Cha đã sống xứng đáng ơn gọi làm con Chúa, với lòng tin son sắc, lòng cậy bền đủ và lòng kính mến đạt dào đối với Chúa, với Giáo hội và với con người. Là một linh mục, Cha là hiện thân của Đức Kitô, vị mục tử tối cao, đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để đoàn chiên được sống, và sống dồi dào. Là một tông đồ luôn thao thức loan báo tin mừng, Cha là họa ảnh của Lòng Chúa Xót Thương, hay thương xót những người nghèo khổ, yếu đau, tội lỗi. Đặc biệt Cha rất thương yêu anh chị em lương dân và thường chuyển cầu ơn Chúa cho họ, khiến ai bấy đều quý mến và chạy đến xin Cha giúp đỡ, nhờ Cha nguyện giúp cầu thay. Xin Chúa thương ban cho chúng con điều chúng con đang cầu khẩn, với niềm hy vọng sớm thấy Cha được vinh hiển trong hàng ngũ các Thánh trên Thiên Quốc.

